



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 2 ส.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,970 ราย ป่วยสะสม 633,284 ราย ยังรักษาอยู่ 208,875 ราย รักษาหายเพิ่ม 13,919 ราย หายป่วยสะสม 419,241 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 178 ราย เสียชีวิตสะสม 5,168 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 17,866,526 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 199,013,612 ราย เสียชีวิต 4,240,371 ราย รักษาหาย 179,619,416 ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ อังกฤษ ให้อำนาจโดยสภารัฐสภา-อียูที่รับวัคซีนครบเข้าประเทศไม่ต้องกักตัว ขณะที่งานวิจัยจะเกิดไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่สามารถรอดพ้นจากภูมิคุ้มกันของวัคซีนในปัจจุบันได้ **อิสราเอล** เปิดโครงการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 แก่ผู้สูงอายุ **จีน** พบผู้ป่วยโควิด 19 ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 55 ราย นักวิจัยชี้วัคซีนในประเทศยังมีผลป้องกันสายพันธุ์เดลตา **กัมพูชา** เริ่มฉีดวัคซีนให้วัยรุ่น 12-17 ปี เตรียมฉีดเข็ม 3 บุคลากรด่านหน้า **สหรัฐฯ** พบหลักฐานต้นตอไวรัสโควิด 19 หลุดจากห้องแล็บอู่ฮั่น **EU** ไฟเซอร์และโมเดอร์นาของสหรัฐฯ ขึ้นราคาวัคซีนในสัญญาฉบับล่าสุดกับสหภาพยุโรป **เดนมาร์ก** ศึกษาฉีด AZ เข็มแรก ไฟเซอร์ เข็ม 2 ป้องกันโควิด 19 ได้ผล 88%

ประเด็นสำคัญ

1.การบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, MCOT, infoquest, js100, เดลินิวส์, คมชัดลึก ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, sanook, amarintv, newtv, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, INN, thaipbs, topnews, ทวีช่อง 3, 7, 9, NBT, TNN, ไทยรัฐทีวี)

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดฯ สธ. กล่าวว่า คณะทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 เห็นชอบการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ล็อตบริจาคจากสหรัฐฯ 1.5 ล้านโดส ให้กับ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิด 19 จำนวน 700,000 โดส 2.กลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด 13 จังหวัด 645,000 โดส 3.ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ ตามรายชื่อที่ ก.การต่างประเทศเสนอ และต่างชาติที่พำนักในไทย 145,000 โดส และ 4.เพื่อการศึกษาวิจัย 5,000 โดส และอีก 3,450 โดส กันไว้สำหรับการควบคุมการระบาดของสายพันธุ์เบตาในพื้นที่เสี่ยงสูง

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย มติที่ประชุมคณะอนุฯ.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั่วประเทศ นศ.และจนท.ทุกหน่วยที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด 19 รวมถึงผู้ภัยและสัปเหร่อ นอกจากนี้ยังปฏิเสธกระแสข่าวมีบุคคลทั่วไปที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ยืนยันไม่ใช่วัคซีนจาก สธ.

-พล.อ.ต. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า บุคลากรด่านหน้าได้วัคซีนไฟเซอร์เป็นส่วนใหญ่ โดยจะครอบคลุมบุคลากรด่านหน้าทุกระดับ รวมถึงคนขับรถพยาบาลและจนท.ที่ต้องเข้าถึงผู้ป่วยติดเชื้อ สำหรับการจัดสรรวัคซีนจะทำได้ด้วยความโปร่งใส ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ 200 คน ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีนแอสตรา เซ็นต้า เข็มที่ 3 สามารถเปลี่ยนไปรับวัคซีนไฟเซอร์ได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ MCOT, INN, ทวีช่อง 3, Thaipbs

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า ขณะนี้ผู้สูงอายุฉีดเข็มแรกแล้ว 2,897,520 คน หรือ 23% ภายในเดือน ส.ค.จะมีวัคซีน 10 ล้านโดสขึ้นไป ทั้งแอสตราเซนเนกา ซิโนแวค และไฟเซอร์ ขณะนี้ได้สำรวจบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในแต่ละจังหวัดและจะทยอยจัดส่งในวันที่ 3 ส.ค. ขอให้ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนไปรับตามรพ.ที่กำหนด โดยวัคซีนไฟเซอร์ 1 ขวด ฉีดได้ 6 คน ฉะนั้นต้องนัดหมายให้ตีพร้อมเปิดเผยรายละเอียดจำนวนบุคลากรที่ได้รับวัคซีนเพื่อความโปร่งใส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ

-รัฐบาลยืนยันวัคซีนไฟเซอร์ 1,503,450 โดส เป็นจำนวนจริงที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ยืนยันจัดสรรโปร่งใส มอบให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับต้นๆ

2.ยาฟ้าวิปริาเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ประชาชาติ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, hfocus, thestandard, สำนักข่าวอิศรา, MCOT, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ข่าวสด, คมชัดลึก, INN, ทวีช่อง 3, 7, 9, Thaipbs, กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า แผนขยายการผลิตยาฟ้าวิปริาเวียร์ได้มากกว่า 40 ล้านเม็ด/เดือน ตั้งแต่ ต.ค. 2564 พร้อมเตรียมเปิดสายการผลิตที่ 5 โรงงานผลิตยาคลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผลิตได้ถึง 2,000 ล้านเม็ด/ปี หรือเดือนละไม่น้อยกว่า 160 ล้านเม็ด ส่วนการจัดหาจากต่างประเทศ เดือน ก.ค. 2564 จัดหาเข้ามาแล้ว 13 ล้านเม็ด และ

เดือน ส.ค. จะเข้ามาเพิ่มอีก 43.1 ล้านเม็ด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, amarintv, ผจก., sanook, โพสต์ทูเดย์

-รพ.สนามธรรมศาสตร์ เดือน เดือน ส.ค. ถ้าผู้ป่วยยังเพิ่มสูง สัปดาห์หน้าขาดยาฟาวิพิราเวียร์แน่นอน ณะรัฐบาลเร่งโรงงานผลิตยาเอกชนเข้ามาช่วยองค์การเภสัชกรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, เพจ Drama-addict, เพจหอมแล็บแพนด้า)

-รองโฆษกสำนักนายกฯ เตือนประชาชนระวังการหลอกขายยาฟาวิพิราเวียร์ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นยาที่ใช้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่มีการวางขายตามร้านขายยา/ห้องตลาดทั่วไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา)

-ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ เตรียมแจกยาฟาวิพิราเวียร์น้ำเชื่อมสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่มีปัญหาการกลืนเม็ดยา นำผลการตรวจยืนยันยีนขอรับยาได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.อยู่บ้านเพิ่มประสิทธิภาพล็อกดาวน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., newtv, MCOT, ทวีช่อง 3, TNN, NBT, sonthitalk, thailandplus, acnews, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, แนวหน้า, js100, ไทยโพสต์, thereporter, thejournalistclub)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า การล็อกดาวน์ที่ผ่านมา 2 สัปดาห์ พบประสิทธิอยู่ที่ 20% หากเพิ่มอีก 5% สถานการณ์การติดเชื้อทั้งการรักษา การครองเตียง จะกลับมาสามารถรับมือได้ การขยายล็อกดาวน์ครั้งนี้จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันอยู่บ้าน งดการเดินทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการล็อกดาวน์ให้ได้ 25%

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลจากศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐฯ ระบุว่าสายพันธุ์เดลต้ามีความสามารถในการแพร่โรคได้ถึง 3 เท่า ผู้ป่วย 1 คน สามารถแพร่โรคได้ถึง 8 คน จึงอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันอยู่บ้านให้มากที่สุด รักษามาตรการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ เคร่งครัด

4.ชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (แนวหน้า, thestandard, INN, ทวีช่อง 5, NBT, TNN, ข่าวหุ้น)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงการใช้ ATK ตรวจสอบเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเอง ว่า ขณะนี้มีประมาณ 19 ยี่ห้อที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. ขอให้เลือกชุดตรวจสำหรับโพรงจมูกและน้ำลาย หากผลเป็นบวกให้ติดต่อคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. หรือรพ.ที่กำหนดไว้ เพื่อให้จนท.ประเมินและตรวจ RT-PCR ซ้ำเพื่อจัดกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ทั้งนี้ ATK เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ไม่อนุญาตให้ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ตลาดนัด และร้านสะดวกซื้อ ต้องซื้อที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำเท่านั้น เชื่อว่าหากมีหลายยี่ห้อจะทำให้ราคาชุดตรวจถูกลงเช่นเดียวกับหน้ากากอนามัย ขณะนี้อก.ได้นำมาจำหน่ายในราคาไม่เกินชุดละ 200 บาท จำกัดการซื้อไม่เกิน 3 ชุด/คน

-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงว่า ประชาชนทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการหากสงสัยสามารถไปตรวจได้ที่รพ.รัฐและเอกชนในกทม. 132 แห่ง เมื่อตรวจโดย ATK หรือ RT-PCR แล้ว หากติดเชื้อได้จัดบริการ 1.ถ้าไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก แยกกักตัวที่บ้านได้ จะเข้ากระบวนการ HI ดูแลผ่านระบบทางไกล และจะได้รับกล่องอุปกรณ์ดูแลตนเองได้ยาฟาวิพิราเวียร์ถ้าจำเป็น และติดตามจนครบ 14 วัน โดยขณะนี้ มี 226 หน่วย และจะมากขึ้นอีกตามระบบรพ. ดูแลประชาชนแล้ว 60,000 คน ตั้งเป้าจะทำได้ถึง 100,000 คน

5.ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, kapook, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, plewseengern, amarintv, ผจก., มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, สำนักข่าวอิศรา, INN, moneyandbanking, js100, ศูนย์ข่าวแชนนัล, คมชัดลึก, topnews, แนวหน้า, TNN, thejournalistclub, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, thebangkokinsight

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ โพสต์ว่า หลังได้รับวัคซีนทุกยี่ห้อภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูง หลังจากนั้นจะลดลงไปตามเวลา ยิ่งสูงมากจะลดลงเร็วแบบ exponential curve จึงเป็นสาเหตุที่ถึงฉีดวัคซีนก็ยังมีติดเชื้อโควิด 19 โรคนี้ไม่มีทางหมดไป จะติดเชื้อโดยธรรมชาติเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่และกระตุ้นภูมิคุ้มกันซ้ำๆ ทำให้ไม่รุนแรง โอกาสเสียชีวิตจะน้อยลงเมื่อทุกคนได้รับวัคซีนและมีการพัฒนารักษาในอนาคต

6.สมุนไพรรักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd, thebangkokinsight, กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐ์ฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงกรณีมูลนิธิชีววิถีเปิดเผยข้อมูลว่า โภจจุฬาลัมพาสารสามารถต้านเชื้อโควิดได้ ว่า ยังไม่ได้อ่านผลงานวิจัยฉบับดังกล่าว แต่เทียบเคียงกับงานวิจัยที่เคยมีมาพบว่า โภจจุฬาลัมพามีสารสกัดออกฤทธิ์จำนวนมาก แพทย์แผนจีนเคยนำไปช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เพิ่มภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ แต่ต้องนำไปผสมกับตัวยานอื่นเนื่องจากการใช้สมุนไพรมิใช่ตัวเดียวอาจได้สรรพคุณของยาไม่เต็มที่ มีผลข้างเคียง แนะนำให้ยาตำรับจีนทะเลสาบซึ่งมีโภจจุฬาลัมพเป็นส่วนผสม จัดอยู่ในกลุ่มยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ตามร้านขายยา มีความปลอดภัยสูง

7.ขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, ข่าวสด

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-พญ.รวิวรรณ ธนศพลกุล รพ.พระนครศรีอยุธยา ระบุ ขาดอุปกรณ์ป้องกันตัว เครื่องฟอกอากาศไม่เพียงพอเพราะมีคนใช้ ตกค้างที่ห้องฉุกเฉิน 10-20 เคส/วัน หลอด UVC เริ่มชำรุด ตนและทีมติดโควิดอยู่ในชั้นตอน HI จึงขอเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ชุด PPE พลาสติกคลุมชุด เฟซชิลด์ เครื่องกรองอากาศที่มี Hepa filter และอุปกรณ์ UVC ให้กับห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.พระนครศรีอยุธยา

8.พยาบาลเสียชีวิตจากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, บ้านเมือง, คมชัดลึก, topnews, amarintv, sanook, สยามรัฐ, kapook, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, TNN, ประชาชาติ, thebangkokinsight, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, pptvhd, ช่อง 7, ข่าวสด, topnews, สปริงนิวส์)

-น.ส.อุไรวรรณ จันทร์ปลิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สมุทรสาคร อายุ 45 ปี ติดเชื้อโควิด 19 เสียชีวิตและจัดพิธีฌาปนกิจศพแล้ว ด้าน ผอ.รพ.สมุทรสาคร เผย พยาบาลที่เสียชีวิตเพิ่งฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกเมื่อ 20 ก.ค. 2564 ก่อนจะมาตรวจพบเชื้อไม่ถึง 1 สัปดาห์ จึงยังไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์รายแรกของรพ.ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 สำหรับการดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตมีสิทธิ์หลายอย่างที่รพ.ดูแลให้ รวมทั้งประกันชีวิตและเงินที่รพ.ได้รวบรวมเพื่อให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิตต่อไป

9.อ้างติดโควิดจากสถานีกลางบางซื่อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง โปสต์ว่า พาลูกชายไปฉีดวัคซีน AZ ที่สถานีกลางบางซื่อเมื่อ 23 ก.ค. 2564 เวลา 11.00 น. สภาพคนแออัดไม่เป็นระเบียบ ได้รับการฉีดเวลา 16.00 น. หลังจากนั้นลูกชาย ภรรยาลูกชายคนโต และลูกชายคนเล็กเริ่มมีอาการ ตรวจด้วย Rapid Test พบติดโควิดทั้งบ้าน ทั้งที่ระวังตัวเต็มที่มาเกือบ 2 ปี แต่ต้องมาติดโควิดเพราะไปรอรับวัคซีน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสอบถามเบื้องต้น ครอบครัวยังรอผลตรวจอย่างเป็นทางการใช้เวลา 2-3 วัน ขณะนี้ดูแลตัวเองตามมาตรการ HI

10.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, thejournalistclub, MCOT, สปริงนิวส์)

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย ชี้แจงข่าวว่า 6 ชนิด ที่ต้องเตรียมไว้ใช้รักษาโควิด 19 ด้วยตนเองที่บ้าน (พาราเซตามอล, แอมบรอกโซล, เดกซ์โทรเมทอร์แฟน, คลอเฟนิรามีน, วิตามินซี และฟ้าทะลายโจร) ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการแพทย์พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากการให้ยาผู้ป่วยโควิด 19 ในโครงการ HI ต้องได้รับการประเมินจากแพทย์เป็นรายบุคคล หากรับประทานยาเอง อาจทำให้เกิดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของยาได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โปสต์ว่า ถูก บก.ปอท. แจ้งว่า โปสต์ข่าวปลอมเรื่องวัคซีนไฟเซอร์ ระบุ โปสต์ใหม่ไลน์ต่างจากสำนักสารนิเทศ สธ.นำเสนอแค้นมีพิธีรับมอบ ซึ่งสุดท้ายก็มีพิธีที่ทำเนียบจริง

11.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โปสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, innnews, kapook

-ศบค.รายงานพบคลัสเตอร์ใหม่ 7 แห่ง กระจายใน 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี และชุมพร ส่วนเชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 63 ราย ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 1,141 ราย

มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, โปสต์ทูเดย์, MCOT, สปริงนิวส์, สวท., มติชนสุดสัปดาห์, สำนักข่าวอิศรา, amarintv, INN, ทวีทุกช่อง)

-นายกฯ และรมว.สธ. ร่วมพิธีรับมอบ 1) วัคซีนไฟเซอร์จากรัฐบาลสหรัฐฯ 1,503,450 โดส 2) วัคซีนแอสตราเซนเนกา 415,040 โดส จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งจะมาถึงไทย 3 ส.ค. 3) ชุดตรวจ Antigen Test Kit 1.1 ล้านชุด และเครื่องช่วยหายใจ 102 เครื่อง จากสมาพันธ์รัฐสวิส ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, infoquest, MCOT, ช่อง 7, thaipbs, hfocus, กรมประชาสัมพันธ์

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย การระบาดในระลอกนี้พบประชาชนมีความตึงเครียดมากขึ้น และความกังวลว่าจะติดเชื้อ กลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ กลุ่มเด็กที่ต้องสูญเสียผู้ปกครอง ได้แก่ เด็กอนุบาลและเด็กวัยเรียน ญาติต้องเข้มแข็งและมีส่วนช่วยให้เด็กผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ ปรึกษาปัญหาโทร.สายด่วน 1323, เฟซบุ๊กสายด่วน 1323, Line OA : @1323forthai

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (มติชน, amarintv, สยามรัฐ, topnews, โปสต์ทูเดย์, thaiquote, ผจก., ช่อง 7, plewseengern, bluechiphai, MCOT, moneyandbanking, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนเคร่งครัดใส่หน้ากากตลอดเวลา จะช่วยลดการแพร่เชื้อ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไปสู่คนในครอบครัวและผู้อื่นได้ โดยยึดหลัก 3 ถูก ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกชนิด หากเข้าไปพื้นที่ชุมชนให้ใส่ 2 ชั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อได้ดียิ่งขึ้น โดยสวมหน้ากากทางการแพทย์ไว้ด้านใน สวมหน้ากากผ้าไว้ด้านนอก และจะต้องคาดให้แนบชิดหน้า คลุมจมูก แก้ม และคางเสมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, thejournalistclub, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก, js100, ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-รพ.สงฆ์-วัดสุทธิวราราม ปรับแผนการดูแลพระสงฆ์หลังพบอาหารด้วยโรคติดเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมาก ประกอบกับสถานพยาบาลที่มีพื้นที่จำกัด และพระสงฆ์ไม่เหมาะสมที่จะไปรักษาตัวที่ Hospitel เหมือนประชาชนทั่วไป จึงร่วมกันสร้างสถานแยกกักตัวที่วัด (Temple Isolation) รวมทั้งเป็นที่กักตัวผู้ป่วยโควิดระหว่างรอเข้ารับการรักษาในรพ. ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กทม. มีระบบดูแลผู้ป่วยเหมือนอยู่รพ.ตามมาตรฐานศส. สื่อสารผ่าน Telemedicine และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ช่อง one</p> <p>-ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ใช้รถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวแทนเครื่องบินที่ห้ามบินในพื้นที่สีแดง ออกจากภูเก็ตเวลาตี 5 ถึงปลายทางสุวรรณภูมิ 3 ทุ่ม ราคาคนละ 1,500 บาท ด้าน นักท่องเที่ยวมีข้อขัดข้องที่ต้องใช้เวลาเดินทางเป็นวัน และมาถึงกทม.เวลาเคอร์ฟิว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>- นพ.สจจ. ประจวบคีรีขันธ์ เผย กรณีนางสาวมะลิ แสนสิงห์ อายุ 25 ปี ชาว อ.กุยบุรี อดีตแม่บ้านสำนักงาน ก.ศ.น. มีอาการแพ้ภูหลังเข้ารับการรักษาด้วยวัคซีนเข็ม 2 ยี่ห้อแอสตราเซนกา ที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยตั้งครรภ์ 6 สัปดาห์ จากการตรวจสอบพบว่าไม่ทราบมาก่อนว่าตั้งครรภ์ ขณะที่ภาวะปกติมารดาที่ตั้งครรภ์ทั่วไป มีโอกาสแท้งก่อน 12 สัปดาห์ จากหลายสาเหตุ และขณะนี้ยังไม่มีผลการศึกษาว่าปัญหาการแท้งบุตรจะเกิดจากวัคซีนได้หรือไม่ แต่ทีมสาธารณสุขอำเภอได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลอาการแล้ว พร้อมส่งรายละเอียดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาว่าเข้าข่ายจะได้รับความช่วยเหลือ เยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>เตือนเครื่องมือแพทย์เสื่อมสภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สยามรัฐ, thailandplus)</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เผย อย. ร่วมมือกับ สมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย รับรายงานแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ CPAP และ Bi-Level PAP และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30 และ BiPAP A30/40 Series ผลิตโดย บ. Philips Respironics พบการเสื่อมสภาพของโฟมลดเสียงที่ผลิตจาก polyester-based polyurethane (PE-PUR) เกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีโอกาสหลุดเข้าไปยังเครื่องมือแพทย์ผ่านระบบส่งผ่านอากาศ และอาจผ่านเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารของผู้ป่วย ซึ่งอาจเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ทั้งนี้ อย. จะติดตามตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศอย่างเข้มงวด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล หากพบกลุ่มเครื่องมือแพทย์ใดมีอันตราย อย. จะรับรายงานเตือนให้ประชาชนทราบทางสื่อต่างๆ ทันที</p>	-